

\*

Số 67 -BC/HU

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả giải quyết thông tin phản ánh qua Hộp thư “Đường dây nóng” của Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước (tin số 67)**

Ngày 05/7/2018, đồng chí Bí thư Huyện ủy Bù Đăng nhận được thông tin phản ánh của giáo viên (xin dấu tên) qua Hộp thư điện tử “Đường dây nóng” của Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước, với nội dung: Huyện Bù Đăng đã nợ 02 tháng lương của giáo viên nhiều trường trên địa bàn huyện, như: Tuổi Hồng, Tuổi Thơ, Trịnh Hoài Đức..., đồng thời, dịp tết Nguyên đán hàng năm, giáo viên đều bị giữ lại 01 tháng lương (trùng tháng 11 âm lịch) để nhận gộp vào tháng giáp tết, thay vì được ứng trước lương như các huyện, thị khác...

Căn cứ nội dung phản ánh, Thường trực Huyện ủy Bù Đăng đã chỉ đạo các cơ quan liên quan xem xét, xử lý thông tin. Kết quả như sau:

1/ Huyện Bù Đăng đã nợ 02 tháng lương của giáo viên nhiều trường trên địa bàn huyện, như: Tuổi Hồng, Tuổi Thơ, Trịnh Hoài Đức...

Qua kiểm tra, rà soát việc trả lương một số trường Tuổi Hồng, Tuổi Thơ, Trịnh Hoài Đức và một số trường học khác trên địa bàn huyện cơ bản thực hiện trả lương cho cán bộ, giáo viên theo đúng quy định. Riêng trường mẫu giáo Tuổi Hồng, xã Nghĩa Bình chậm trả lương cho cán bộ, giáo viên 01 tháng (tháng 6/2018). Lý do chậm trễ này liên quan đến công tác điều động, luân chuyển cán bộ của Trường mẫu giáo Tuổi Hồng, cụ thể:

- Ngày 14/5/2018, UBND huyện Bù Đăng ra Quyết định số 912/QĐ-UBND về việc điều động bà Nguyễn Thị Nguyệt - Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Tuổi Hồng, xã Nghĩa Bình đến công tác tại Trường mẫu giáo Vành Khuyên, xã Bom Bo. Tuy nhiên, đến 06/7/2018, UBND huyện Bù Đăng ban hành Quyết định số 1342/QĐ-UBND về việc giao trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động của Trường Mẫu giáo Tuổi Hồng cho bà Đào Thị Lợi - Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Tuổi Hồng, sau đó, đã làm thủ tục đăng ký Chủ tài khoản tại Kho bạc Nhà nước huyện và rút lương tháng 06 + 07/2018 vào ngày 10/7/2018, thanh toán cho cán bộ, viên chức, lao động vào ngày 11/7/2018.

UBND huyện Bù Đăng đã làm rõ trách nhiệm đã để xảy ra việc chậm trễ như trên, là do quá trình tham mưu của Phòng giáo dục & Đào tạo huyện và Phòng Nội vụ cho UBND huyện giao trách nhiệm quản lý, điều hành chưa kịp thời, dẫn đến Trường Mẫu giáo Tuổi Hồng không thể giao dịch rút lương tại Kho Bạc Nhà nước. UBND huyện Bù Đăng đã giao cơ quan chức năng tham mưu tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với lãnh đạo của 02 đơn vị này theo quy định.

2/ Về nội dung “dịp tết Nguyên đán hàng năm, giáo viên đều bị giữ lại 01

tháng lương (trùng tháng 11 âm lịch) để nhập gộp vào tháng giáp tết, thay vì được ứng trước lương như các huyện, thị khác...”.

Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã giao dự toán kịp thời cho các đơn vị, cụ thể: ngày 18/01/2018, Phòng Tài chính - Kế hoạch đã nhập dự toán cho tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện vào hệ thống Tabmis, hoàn thành xong ngày 23/01/2018 (nhằm ngày 07/12 âm lịch). Từ ngày 23/01/2018, các đơn vị có thể giao dịch rút lương tháng 01/2018 tại Kho bạc Nhà nước huyện. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện không có đơn vị nào phản ánh về UBND huyện (qua Phòng Tài chính - Kế hoạch) về việc không rút được hoặc chậm trả lương tháng 01/2018; việc gộp lương tháng 01 và tháng 02/2018 là tự các cơ quan, đơn vị thực hiện để cho tiện việc giao dịch của đơn vị mình tại Kho bạc Nhà nước huyện.

Để chấn chỉnh tình trạng nói trên, trong thời gian tới, UBND huyện đã đề nghị Hiệu trưởng và kế toán các trường học trên địa bàn huyện nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và thực hiện thanh toán kịp thời chế độ tiền lương cho giáo viên và người động theo quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết phản ánh của công dân qua Hộp thư “Đường dây nóng” của Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước (tin số 67), Huyện ủy Bù Đăng báo cáo để Thường trực Tỉnh ủy được biết./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- TT Huyện ủy (báo cáo);
- Lưu Văn phòng HU.

**T/L BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Thị Thiện**



